



ข่าวหาญปฤษฎ

ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๗๗๒๕

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒

หน้า 5

งานอบ ผลพลอยได้จากปลูกสวนป่า

● กอบแก้ว

ถ่านเป็นเชื้อเพลิงสำคัญ สำหรับใช้หุง  
ต้มทำอาหาร ของคน ไทยเรา เป็นเวลา นานมา  
แล้ว แม้ระยะหลังจะมีผู้นิยมหันมาใช้เชื้อ  
เพลิงชนิดอื่นเช่นแทนถ่านบ้างก็ตาม อย่างเช่น  
แก๊ส แต่คนไทยเราก็มักยังไม่เลิกใช้ถ่านเสียที่  
เดียว ยังคงใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงประกอบอา-  
หารอยู่บ้าง ทั้งนี้เพราะอาหารบางชนิดต้องใช้  
ถ่าน เป็น เชื้อ เพลิง จึงจะ เพิ่ม ความ โอชะรส  
นอกจากนั้น ปัญหาเชื้อเพลิงที่เข้ามาแทนถ่าน  
นั้น ปรากฏว่าต้นทุนการผลิตไม่แน่นอนราคาสูง  
ขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ความสำคัญในการใช้  
ถ่านเป็นเชื้อเพลิงสำหรับคนไทยเราจึงไม่มีทำ  
ที่จะยุติลงง่าย ๆ

แม้ว่าความต้องการใช้ถ่าน เป็นเชื้อ  
เพลิงหุงต้มอาหารไม่มีทำที่จะยุติลงง่าย ๆ  
ก็ตาม แต่นโยบายสงวนป่าไม้ ไว้ ในประเทศ  
ไม่ให้เกิดการทำลาย นโยบายปิดป่าของทางราช  
การทหาร การลดปริมาณทำไม้เพื่อสงวนไม้  
ในประเทศไว้ และปัญหาเรื่องแรงงานบางท้องถิ่น

ที่ เหตุเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต  
ถ่าน บางขณะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนถ่าน  
เป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างยิ่ง องค์การ  
อุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็น หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  
เกี่ยวกับการ ทำไม้ ในป่า มาใช้ ประโยชน์  
และมีหน้าที่ค้นคว้าวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้ประ-  
โยชน์จากไม้ให้มากที่สุด จากการนำไม้มาใช้  
นั้นองค์การจะต้องรับผิดชอบปลูกป่าไม้ขึ้นแทน  
ป่าไม้ที่องค์การทำไม้แล้วและรับจ้างหน่วยงาน  
อื่น ๆ ปลูกป่าด้วย ในการดำเนินงานดังกล่าว  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้กำหนดการ  
ปลูกสร้างสวนป่าไว้ปีละประมาณ ๕๐ แห่ง  
คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไร่ ด้าน  
การปฏิบัติงาน ขององค์การ นั้นก่อน ที่จะปลูก  
สร้างสวนป่านั้น เจ้าหน้าที่องค์การจะต้องนำ  
ไม้ที่เหลือ อยู่ในบริเวณบ้านนั้นมาใช้ประโยชน์  
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่นไม้ซุง ไม้เสา  
เข็มส่วนไม้ ฟืนและเศษ ไม้ที่เหลือแล้ว ใช้ประ-  
โยชน์อะไรไม่ได้ก็จะนำมาเผาถ่านเป็นผลพลอย





ได้อย่างสุดท้าย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้มีโอกาสใช้ถ่าน ที่มีคุณภาพดีและราคาถูก

**ด้านการผลิตถ่านขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้** เนื่องจากองค์การมีวิธีการแตกต่างกับการผลิตถ่านของชาวบ้าน คือองค์การใช้วิธีอบไม้ให้สุกจนกลายเป็นถ่าน เราจึงเรียกถ่านขององค์การว่าถ่านอบ การผลิตถ่านขององค์การนั้นเขาจะใช้เตาอบที่เรียกว่า มาร์ควิ ซึ่งเป็นเตาเผาถ่านขององค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้นำมาเผยแพร่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ปรากฏว่าเตาชนิดนี้ ให้ผลดี สามารถผลิต ถ่านได้ในอัตราที่สูงกว่า การเผาถ่าน ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นไป ในลักษณะครึ่งเสียครึ่ง ช่วยลดระยะเวลาเผาถ่านให้เร็วขึ้น จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ ๕ วันเป็น ๒ วันแทน นอกจากนี้ ถ่านมีน้ำหนักเบา เพราะมีความชื้นน้อยจึงให้

ความร้อนสูง แต่มีข้อเสียถ่านมอดเร็วหน่อย ผู้ใช้ควรจะพรมน้ำเสียหน่อยจะได้ใช้ได้นาน  
**เมื่อกล่าวถึงคุณภาพของถ่านแล้ว**  
ด้านการผลิตปรากฏว่า องค์การได้ผลิตถ่านออกสู่ตลาดแล้ว ประมาณ ๖-๗ เดือนแต่ยังไม่เผยแพร่



แพร่กว้างขวางเท่าที่ควร เหตุก็เพราะขายหมดก่อนอยู่ทุกครั้ง ระยะสามเดือนแรกมีกำลังผลิตประมาณ ๑๐ ตោ ตោละประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ กิโลกรัม แต่ปัจจุบันนี้ทางองค์การได้เพิ่มกำลังผลิตประมาณ ๓๐ ตោแล้วเพื่อสนองความต้องการของประชาชนทั่วไป

**ด้านการตลาดถ่าน** ที่มีผู้สนใจ จะหาซื้อถ่านขององค์การไว้ใช้หุงต้มอาหารนั้น ขณะนี้ องค์การได้ขยายตลาดจำหน่ายออกไปให้องค์การ ตลาด เพื่อ เกษตรกร รับประทานแล้ว โดยเฉพาะ ในช่วงวันจัดตลาดนัด ในวันเสาร์อาทิตย์ ณ ย่าน พหลโยธิน ในราคาถูกลง ๕ บาท ขนาดน้ำหนักประมาณ ๓ กิโลกรัม ซึ่งรับรองว่าถูกกว่า ถ่านในท้อง ตลาด ขณะนี้ อย่างมาก แต่ถ้าผู้ใดสนใจ แต่ไม่มีเวลา จะหาซื้อในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ตาม จะขอให้ติดต่อได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนิน แต่ทั้งนี้เพื่อกันความผิดพลาดผู้ประสงค์จะซื้อถ่าน ควรจะได้มีการส่งจองล่วงหน้าไว้ก่อนจะดีกว่า